

ซื้อรถไม่มีเล่มทะเบียนต้องระวัง!!!

ในการดำเนินชีวิตประจำวันปัจจัยพื้นฐานที่ประกอบไปด้วย ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค เป็นสิ่งที่มนุษย์จำเป็นต้องดำรงชีวิต เพื่อตอบสนองความจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน สิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางก็คือรถยนต์ ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และประกอบธุรกิจ รถยนต์นับเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะสร้างความสะดวกและใช้ประโยชน์ต่างๆ แม้ว่าจะประสบกับปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัด บางคนซื้อมาเพื่อใช้ประกอบอาชีพทำมาหากิน บางคนใช้เพื่อความสะดวกสบายของครอบครัว บางคนซื้อเพื่อเป็นการลงทุน และยังมีความนิยมที่จะซื้อรถยนต์มาเพื่อเป็นทรัพย์สินสมบัติ เพราะรถยนต์ในสังคมไทยยังถือว่าเป็นหน้าเป็นตาในสังคมอีกด้วย

ตรงจุดนี้เองทำให้ใครหลายคนที่กำลังอยากซื้อรถมือหนึ่ง รถใหม่ป้ายแดง แต่เงินที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอหรือผ่อนไม่ไหวสำหรับรุ่นที่อยากได้ ก็มีทางเลือกอีกทางได้แก่ “รถมือสอง” แม้จะเป็นรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารถคันนั้นจะขับไม่ได้ ขับไม่ดี หรือต้องขับไปซ่อมไป หากรู้จักวิธีเลือกให้ดี (ซึ่ง สคบ. จะนำวิธีเลือกรถมือสองมาฝากต่อไป) รถมือสองบางคันอาจมีสภาพใกล้เคียงกับรถใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียว ทั้งสามารถเป็นเจ้าของรถมือสองคันนั้นได้ในราคาที่ถูกลงกว่าหรือผ่อนต่อเดือนน้อยลง แต่ก็มีข้อควรระวังในการซื้อรถมือสองที่มักมีผู้ถูกผู้ประกอบการเดินรถใช้กลโกงหลอกลวงต่างๆ



โดยปัญหาที่ต้องพึงระวังเพราะอาจตกเป็นเหยื่อจากเดินรถที่ไม่สุจริต คือการที่เดินรถรถยนต์มือสอง หลอกขายรถติดไฟแนนซ์ หรือ รถยนต์ที่หนีไฟแนนซ์มีการติดคดีความ โดยอ้างว่ายังไม่มีเล่มทะเบียนส่งมอบ แต่จะหลอกให้โอนเงินมาก่อน โดยบอกว่าส่งมอบเล่มทะเบียน ๑๕ วัน หรือรอเล่มทะเบียน ๑ เดือน เพราะฉะนั้นหากยังไม่เห็นสมุดเล่มทะเบียนสีฟ้า อย่ามั่นใจและรีบโอนเงินให้ไปก่อน ควรหลีกเลี่ยงผู้ขายรถยนต์มือสองที่ไม่มีเล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริงให้ตรวจสอบ หรือ พบว่ารายละเอียดในใบคู่มือไม่ตรงกับตัวรถยนต์ เพราะอาจเสี่ยงเจอเข้ากับรถยนต์เถื่อน หรือ รถยนต์ที่มีคดีความ และสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการซื้อเงินสด แนะนำให้ไปโอนเล่มทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น โดยต้องไปทำการโอนเล่มทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกของจังหวัดที่รถคันดังกล่าวจดทะเบียนแล้วจึงจ่ายเงินหลังจากโอนเล่มทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเพื่อป้องกันเล่มทะเบียนที่ปลอม นอกจากนี้ยังที่รถอีกประเภทที่นิยมกันในคนบางกลุ่ม เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “รถหลุดบ่อน” คือ รถที่พวกนักพนันจำนำไว้แล้วไม่มีเงินไปไถ่คืน ซึ่งจะถูกเจ้ามียึดรถ รถบางคันคนซื้อผ่อนไม่หมด หรือบางคันเป็นรถเช่า แต่เจ้ามือพนันพวกนี้จะไม่สนใจอะไรทั้งนั้น จะนำมาขายต่อซึ่งมักจะเป็นคนในวงการพนันเช่นเดียวกัน หรืออาจมีหลุดมาถึงคนนอกซึ่งนำห่วงอย่างมากเพราะหลายคนซื้อไปโดยเห็นว่าราคาถูก แต่หารู้ไม่ว่าคือรถเถื่อน มักจะมารู้ตัวก็ต่อเมื่อจะโอนสิทธิ์ก็โอนไม่ได้ หรือบางคนไปรู้ตอนที่นำรถไปต่อทะเบียนไม่ได้

ทั้งนี้หากผู้บริโภคสนใจซื้อรถมือสองควรตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลของเดินรถดังกล่าว หรือ การหาข้อมูลผู้ประกอบการนั้น ต้องได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์หรือจดทะเบียนนิติบุคคล ได้รับใบอนุญาตค้าของเก่าและมีการต่ออายุต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องโทษจำคุก เป็นผู้ประกอบการที่มีสถานที่ตั้งชัดเจน

